



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
แนวปฏิบัติการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป
ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ ๙ อาคารตึกใหญ่ ชั้น ๒

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนไฟเซอร์



✿ ให้นักเรียน “ตรวจสอบแอปหมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีน เข้าประเมินอาการไม่พึงประสงค์ การติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน และคำแนะนำอื่นๆ หลังฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ทราบข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข

✿ การฉีดวัคซีนในครั้งนี้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ที่ลงทะเบียนยืนยันในฐานะข้อมูลของโรงเรียนไว้แล้วเท่านั้น

✿ การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ควรมีระยะห่างจากเข็มที่ ๒ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๔-๖ เดือนขึ้นไป และสำหรับนักเรียนที่เคยมีประวัติป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ควรเว้นระยะหลังจากที่รักษาหายแล้ว ๓-๖ เดือน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ของกรมอนามัย ฉบับวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔)

✿ นักเรียนควรนำส่ง “ใบยินยอมจากผู้ปกครองและใบตรวจคัดกรองฯ (ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔) ที่ประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับทางหน่วยพยาบาลของโรงเรียนพร้อมล่วงหน้าแล้ว”

✿ ให้นักเรียนนำ “บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน” ไปแสดง ณ สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลนวมินทร์ ๙

✿ ให้นักเรียนแต่งกายด้วย ชุดพลศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

✿ ให้นักเรียนนำผู้ปกครองมาด้วย 1 ท่าน ในวันที่มาฉีดวัคซีนและต้องอยู่รอจนเสร็จสิ้นกระบวนการฉีดวัคซีน

✿ ให้นักเรียนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานอาหารตามเวลา ก่อนวันฉีดวัคซีนนักเรียนสามารถออกกำลังกายตามปกติ ทำจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวล ผู้ที่มี โรคประจำตัวต่างๆ สามารถรับวัคซีนได้ รับประทานยาประจำได้ตามปกติ ยกเว้นโรคที่มีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โรคที่ยังควบคุมไม่ได้ มีอาการกำเริบ หรืออาการยังไม่คงที่ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางระบบประสาท เป็นต้น ในผู้ที่ไม่แน่ใจหรืออาการยังไม่คงที่ ควรให้แพทย์ผู้ดูแลเป็นประจำประเมินก่อนฉีด และการมีประจำเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ของกรมอนามัย ฉบับวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔)

☼ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง/นักเรียน ทำความเข้าใจแนวปฏิบัติในการเข้ารับวัคซีนอย่างละเอียด การตัดสินใจเข้ารับวัคซีนฯ ครั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจและความประสงค์ของนักเรียนและผู้ปกครองเอง โรงเรียนเป็นเพียงผู้ประสานงานในการเข้ารับวัคซีนของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้น

☼ นักเรียนมาให้ตรงตามวันและเวลาที่โรงเรียนนัดหมาย ดังนี้

เวลาให้บริการ 07.00 น. ถึง 14.00 น. โปรดมาตามวันและเวลาที่นัดหมาย

ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 2	จำนวน 178 คน	วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
ระดับชั้น ม. 3	จำนวน 157 คน	วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
ระดับชั้น ม. 4	จำนวน 139 คน	วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
ระดับชั้น ม. 5	จำนวน 148 คน	วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
ระดับชั้น ม. 6	จำนวน 136 คน	วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

หลังการฉีดวัคซีน

☼ ติดตามข้อมูลผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

☼ กลับบ้านพักผ่อนตามปกติ

☼ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บในตำแหน่งที่ฉีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะหรือมีไข้มักพบ ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าหลังการฉีดเข็มแรกเล็กน้อย ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไปตัวเองใน 1-2 วัน หากพบอาการดังกล่าว แนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอล และควรงดออกกำลังกายหลังได้รับวัคซีนนาน 1 สัปดาห์

☼ หากนักเรียนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หรือไม่มั่นใจว่าอาการดังกล่าวเกิดจากวัคซีนหรือไม่ ควรแนะนำให้ผู้ปกครอง/ ผู้รับวัคซีนปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและเกิดขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน และหากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง เช่น มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อนแรง หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรง รวมถึงหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย หรือหายใจไม่อิ่ม ใจสั่น ซึ่งเป็นอาการที่สงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

.....